



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖, ๓๐๓๗/

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๑/๕๘๑

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

เรียน ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง)

ด้วยบริษัทฟินเฮาส์ จำกัด ได้ขอหารือการเปิดตลาดให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. Student mobility

เพื่อสนับสนุนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เสริมสร้างการพัฒนาสินค้า การออกแบบให้กับนักศึกษา

๒. ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ด้านการส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการและหารายได้ระหว่างเรียน

๓. ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม/ภาคแม่โจ้ ๒๕๖๓/๗


๔. สนับสนุนให้นักศึกษาต่างประเทศ

๕. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ (creative) มีการพัฒนาทักษะของบัณฑิตแห่งศตวรรษที่ ๒๑ การสื่อสาร และการคิดนวัตกรรม ในระดับของผู้เรียนมาทดลองใช้และจัดทำหน่วยตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รับทราบและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต ประกอบด้วย ๑. มหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ (Organic University) ๒. มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ๓) มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco University) ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ การเกษตรที่เคารพและเป็นมิตรกับธรรมชาติ ลด ละ เลิกการใช้สารเคมี มีการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและรับผิดชอบต่อในด้านกายภาพ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว รักษาสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและชุมชน ให้มีความสมดุลกับธรรมชาติ รวมทั้งการพัฒนาศาสตร์และองค์ความรู้เพื่อความยั่งยืนของชุมชน ดังนั้น หากบริษัทฟินเฮาส์ ต้องการเปิดตลาดพินมาร์เก็ตภายในมหาวิทยาลัย จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข และนโยบายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หากต้องการสนับสนุนกลุ่มนักศึกษา เพื่อผลักดันและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงแนวคิด หรือการมีร้านค้าเป็นของตนเองเพื่อสร้างรายได้ให้กับ

นักศึกษา นั้น นักศึกษาจะต้องได้รับการฝึกอบรมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำอย่างแท้จริง เพราะมหาวิทยาลัยดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนา และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน ไม่ใช่การหารายได้ทางธุรกิจ ทั้งนี้ ไม่สามารถเปิดตลาดดังกล่าวร่วมกับภาคแม่ใจ ๒๔๗/๗ ของ มหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานที่ต่างกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ


(นางปราณี พันธุ์วุฒิ)

ผู้อำนวยการกองกลาง

เลขานุการคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีฯ